



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ อัตรา และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานการศึกษาอบรมตามอัยาศัย  
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่ ผ่านการ สรรหา	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ	ผล การ สอบ	หมายเหตุ
๑	นายพงศ์สิริ กลิ่นทอง	คนงานทั่วไป งานการศึกษาอบรม ตามอัยาศัย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา	๘๘.๕๐	ผ่าน	จัดจ้างไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม มีมติเห็นชอบ โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานป้องกันและรักษาความสงบ  
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่ ผ่านการ สรรหา	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ	ผล การ สอบ	หมายเหตุ
๑	นายธนา บุญพิทักษ์	คนงานทั่วไป งานป้องกันและรักษา ความสงบ ฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบ	๘๖.๗๕	ผ่าน	จัดจ้างไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม มีมติเห็นชอบ โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

โดยให้ผู้ผ่านการสรรหา ตรวจสอบรายชื่อและให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) มาประกอบการพิจารณาจัดจ้างฯ เพิ่มเติม โดยจัดส่งงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้มารายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อนึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิในการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิในการจัดจ้างของเทศบาล โดยจัดจ้างไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม มีมติเห็นชอบให้จัดจ้างฯ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนและได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด อนึ่งเมื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่งที่ว่างเรียบร้อยแล้ว ให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมชาย ตันประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม